

**Source :**

**กรุงเทพธุรกิจ**

**Date :** 10 มิ.ย. 2556

**Page :**

7

**No :**

**56231788**

# ชาวไร่อ้อยยื่นศาลเล็กเกณฑ์ตั้งโรงน้ำตาล

เผยเสียหายต่อเนื่อง  
มาตั้งแต่ปี 2553/54

**ชาวไร่อ้อยสระแก้ว เตรียมยื่นศาลปกครอง** ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ยกเลิกหลักเกณฑ์ ตั้งโรงงานน้ำตาล ซึ่งกระทบโรงงานน้ำตาลใหม่ บริษัทน้ำตาลนิวกวางสูนหลี ส่งผลเกษตรกร ต้องส่งอ้อยไปเข้าโรงงานจังหวัดอื่น

สภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้วและเครือข่ายคุ้มครองสิทธิเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว เตรียมร้องศาลปกครองกลางให้กระทรวงอุตสาหกรรม ยกเลิกหลักเกณฑ์การตั้งโรงงานน้ำตาลที่ต้องมีระยะทางห่างกันไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร ในวันที่ 10 พ.ค. นี้โดยชาวไร่อ้อยเห็นว่าผ่านภาคะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้บริษัทน้ำตาลนิวกวางสูนหลี จำกัด ตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว แต่ติดปัญหาแหล่งน้ำทำให้ขอย้ายมาตั้งที่อำเภอดงเจริญตามคำแนะนำของกรมชลประทาน และทำให้

กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ให้ เพราะติดหลักเกณฑ์ระยะทาง 80 กิโลเมตร

นายมนตรี คำพล นายกสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา กล่าวว่า โรงงานน้ำตาลของบริษัทน้ำตาลนิวกวางสูนหลี จำกัด มีกำลังการที่บอ้อยวันละ 10,000 ตัน โดยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปลูกอ้อยตั้งแต่ฤดูกาลผลิตปี 2553/2554 เพื่อเตรียมบอ้อยเข้าโรงงานแห่งใหม่ แต่เมื่อโรงงานยังไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ชาวไร่อ้อยต้องส่งอ้อยไปเข้าที่บ่บที่จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา และ สุรินทร์

ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งของชาวไร่สูงขึ้นมาก และเมื่ออ้อยไปถึงแล้วต้องรอคิวนานทำให้ความสด ค่าความหวานลดลงและราคาอ้อยลดลง ปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว มีโรงงานน้ำตาล 1 แห่งของบริษัทโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด กำลังการที่บอ้อยวันละ 22,000 ตัน ไม่เพียงพอกับผลผลิตอ้อยในจังหวัดสระแก้วและผูกขาดรับอ้อยเข้าโรงงานเดียว

ทั้งนี้ ฤดูกาลผลิต 2555/2556 มีผลผลิตอ้อยในจังหวัดสระแก้ว 2.54 ล้านตัน เป็นอ้อยที่ต้องส่งไปเข้าโรงงานน้ำตาลนอกพื้นที่ 820,000 ตัน และคาดการณ์ว่าฤดูกาลผลิต 2556/2557 จะมีผลผลิตอ้อย 4 ล้านตัน เป็นอ้อยที่ต้องส่งไปเข้าโรงงานน้ำตาลนอกพื้นที่ 1.2 ล้านตัน โดย

**เมื่อโรงงานยังไม่สามารถดำเนินการได้ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งของชาวไร่สูงขึ้น**

สภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้วคาดการณ์ได้ประเมินความเสียหายจากการตัดอ้อยไปส่งโรงงานน้ำตาลนอกพื้นที่ในฤดูกาลผลิต 2556/2557 อยู่ที่ประมาณ 180 ล้านบาท

และความเสียหายที่ตัดอ้อยเข้าที่บ่บได้ไม่หมด 22.5 ล้านบาท สูงขึ้นจากฤดูกาล 2555/2556 ที่มีความเสียหายจากการส่งอ้อยไปพื้นที่อื่นเท่ากับ 123 ล้านบาท และเสียหายจากการตัดอ้อยเข้าที่บ่บไม่หมดเท่ากับ 19 ล้านบาท

นายมนตรี กล่าวว่ ความเสียหายต่อชาวไร่อ้อยเริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ฤดูกาลผลิต

2553/2554 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยชาวไร่เห็นว่า ครม.เห็นชอบให้ตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่แล้ว จึงมีความมั่นใจในการปลูกอ้อย โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ราคาอ้อยอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบกับพืชไร่ประเภทอื่น

โดยเห็นว่าอ้อยเป็นพืชที่ได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ต่างจากมันสำปะหลังและข้าวโพดที่มีราคาตกต่ำและต้องมีโครงการรับจำนำแห่งแข่งราคาจากรัฐบาล แต่การจำนำมีความไม่แน่นอนในแต่ละปี และมีขั้นตอนที่ยุ่งยากสำหรับเกษตรกร เช่น การออกไปประทวน

อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจร้องศาลปกครองกลาง ได้แจ้งให้ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) รับทราบแล้วว่ามีปัญหา จำเป็นต้องร้องศาล เพราะหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อย